



ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร พรรคประชากรไทยจัดเป็นประเพณีตั้งแต่เมื่อเริ่ม "ทำ" การเมืองเมื่อเดือนเมษายน 2522 มาแล้ว

นั่นก็คือ จะเปิดเผยตัวผู้สมัครในวันแรกที่เปิดให้สมัครรับเลือกตั้ง

นี่เป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่ นายสมัคร สุนทรเวช และพรรคประชากรไทยมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

ภูมิใจตรงที่พรรคสามารถ "ปิดลับ" ได้เป็นอย่างดี ภูมิใจตรงที่หลายครั้งที่ "รายชื่อ" ผู้สมัครก่อนสภาพเซอร์ไพรส์ให้กับฝ่ายตรงกันข้าม ทำให้อีกฝ่ายงงงันและไม่สามารถตระเตรียมกลยุทธ์ทางการเมืองได้อย่างยาวนาน

พลันที่เปิดตัวคนของพรรคประชากรไทยก็ดำเนินการรุกอย่างเป็นฝ่ายกระทำ

เพิ่งจะมีการฉีกของ ร.อ.กฤษฏา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา นี่แหละที่ทำให้ประเพณีทางการเมือง ของพรรคประชากรไทยมีอันต้องเปลี่ยนแปลง

แสดงให้เห็นว่า ร.อ.กฤษฏา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา มีบทบาทสำคัญ

แสดงให้เห็นว่า พรรคประชากรไทยเล่น "ไพ่" ใน ร.อ.กฤษฏา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ชนิดที่เรียกได้ว่า "หมดทั้งตัว"

จากการเปิดเผยของ นายสมัคร สุนทรเวช

"...ได้ทูลงท้ายมานานแล้ว ผมเลือกคุณ กฤษฏาไว้ในใจแต่ไม่ประกาศออกมา แต่พอสถานการณ์ในพรรคหลังธรรมจัดเชื้อทำให้ผมต้องหารือกับคุณกฤษฏาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม เวลา 14.00 น. ก็ตกลงกันว่าปล่อยอย่างนี้ไม่ได้แล้ว" (ไทยรัฐ, 24 มีนาคม)

ข้อตกลงนั้นก็คือ ประการหนึ่ง ร.อ.กฤษฏา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ยืนยันว่าจะลงสมัครในนามพรรคประชากรไทย

อีกประการหนึ่ง คือการให้ นายรัชภัคดี ศิริวัฒน์ ออกข่าวดังกล่าวก่อน

นั่นก็คือ ด้อยแถลงที่ว่า "พรรคประชากรไทยได้ทราบตาม ร.อ.กฤษฏา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร ในงานครบรอบ 17 ปี พรรคประชากรไทยจะมีเซอร์ไพรส์ ขอให้ตามไปดู" (สยามโพสต์, 23 มีนาคม)

ตามว่าพรรคประชากรไทยทราบตาม ร.อ.กฤษฏา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา นานเพียงใด

รายละเอียดจาก นายสมัคร สุนทรเวช ทวีให้ภาพ

สมัคร ประชากรไทย ค่อยๆ เปิดสายสัมพันธ์ลึก 2 เดือนแห่งการเจรจา กับ กฤษฏา อรุณวงษ์ฯ



ของระยะเวลาที่มีความเด่นชัดมาตั้งแต่เริ่ม "เรื่องนี้หัวหน้าพรรคประชากรไทยได้ขอมติคณะกรรมการบริหารพรรคไปเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา" (กรุงเทพธุรกิจ, 25 มีนาคม)

เป็นเวลา 2 เดือนแห่งการเจรจาละดกลงกันโดยพื้นฐาน

เป็นเวลา 2 เดือนที่ "สุภาพบุรุษ-นักกีฬา" เจ้าของเหรียญทองจากซีเกมส์ ร.อ.กฤษฏา อรุณวงษ์ ณ

อยุธยา เสนอตัวเองเป็นแคนดิเดตนคนหนึ่งของพรรคหลังธรรม

และน่าเชื่อว่าเป็นเวลา 2 เดือนที่หลายคนในพรรคหลังธรรมก็ได้ระคาย!

นอกจากบรรทัดฐานแห่งความเป็นสมาชิกพรรคหลังธรรม

การแยกตัวของกลุ่ม 23 ส.ส. ไปร่วมบุกเบิกพรรคนาไทยกับ นายอำนาจ วีรธรรม มิได้เป็นเรื่องแปลกและอยู่

นอกเหนือความคาดหมายแต่อย่างใด ที่สำคัญก็คือ การแปรเปลี่ยนมิได้ดำเนินไปไร้ลักษณะของการถอยกลับทิศทางชนิด 180 องศา

เหมือนกับที่นางงามอันแห่งปากพองไปอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้

เข้าใจได้ถึงภาวะอึดอัดในการอยู่ร่วมกับพรรคหลังธรรมและความเป็นที่นักการเมือง ภาคใต้ต้องเลือกเอาพรรคประชาธิปัตย์ประสานเข้ากับการอยู่รอดในทางการเมือง

แต่การแตกที่ไปอยู่พรรคประชากรไทยค่อนข้างเป็นเรื่องแปลก

ซึ่ง นางปวีณา หงสกุล ยืนยันถึงการเป็นพันธมิตรในกรุงเทพมหานครระหว่างพรรคประชากรไทย พรรคกิจสังคมและพรรคมวลชน ซึ่งทำให้ฐานทางการเมืองของพรรคหลังธรรมในกรุงเทพมหานครยังเกิดความตระหนักเพิ่มขึ้น

ยังเกิดความตระหนักในทางเลือกและการตัดสินใจอันเด็ดเดี่ยวของ ร.อ.กฤษฏา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา

ทั้งยังเป็นทางเลือกในระหว่างที่พรรคหลังธรรมยังมีได้พิจารณาเรื่องนี้

เพิ่งจะนำเรื่องการคัดสรรตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานครมาเป็นประเด็นในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคก็เมื่อ 3-4 วันก่อน ขณะที่ ร.อ.กฤษฏา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา และพรรคประชากรไทย มีความตกลงโดยพื้นฐานตั้งแต่เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ปรบเงื่อนไขจึงมิได้อยู่ที่ว่าพรรคหลังธรรมไม่มีความเข้มแข็งในการคัดสรรด้วยบุคคลองสมัคร

หากอยู่ที่การวางกลยุทธ์บนพื้นฐานที่อ่าน "เกม" ร.อ.กฤษฏา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ได้อย่างทะลุปรุโปร่งของคณะกรรมการบริหารพรรคหลังธรรมมากกว่า